

THÀNH TRỤ HOẠI KHÔNG

SAGIANG

I.- THIÊN NHIÊN SANH BIẾN

Thiên nhiên vô không gian tính và vô thời gian tính mà khoa học hiện đại chưa thấu đạt hết huyền vi của thiên nhiên, chỉ có quý bậc cao minh chánh đẳng chánh giác tâm thông lẽ sanh biến của thiên nhiên, truyền đạt một phần nào những vi diệu của thiên nhiên một vài định luật tự minh chứng mà thôi như định luật Luân hồi chẳng hạn, do Phật gia truyền đạt, chúng ta cố gắng truy tầm thêm định luật "Thành trụ hoại không" và còn nhiều định luật khác nữa mà phạm phu tục tử chưa thấu triệt được đành chờ đợi thêm thời gian nữa như định luật "Cấu tạo vật thể", định luật "Ngũ năng sinh động"... mong mỗi có được uyên thâm huyền học gia truyền đạt cho hậu thế thấm nhuần sinh động của thiên nhiên để nhơn loại sống hoà bình, tương thân tương ái như định luật "Cấu trúc con người" hay định luật "Tái sinh kiếp".

Thật ra thiên nhiên sanh biến từ không đến có và từ có đến không (Không tức thị Sắc, Sắc tức thị Không) chuyển biến liên tục với thời gian tính của từng vật thể và không gian tính của vật thể hiện hữu. Vật thể có nhiều loại chia làm 2 ngành tổng quát: Sinh vật thể và tử vật thể với vô số vật thể lúc hiện hữu, lúc biến mất, thân xác lần hồi phân hoá, nếu thuận thời hoá thạch hằng ngàn, hằng triệu năm, cũng có nhiều vật thể trở gan cùng tuế nguyệt cả thời gian dài, có nhiều khi kéo dài theo đúng chu kỳ của Vũ trụ hoại diệt, cũng có nhiều vật thể quá ngắn ngủi mới sanh ra rồi chết đi, hay yếu tử tử trong phôi thai hay bào tử. Do những biến thể đó, chúng ta chứng nghiệm, được lẽ sống còn của vạn vật, như chúng ta thấy cả một định tinh to tát vĩ đại bị va chạm bề nát đi, mất tầm dạng trong vũ trụ, mà về đêm chúng ta đã từng thấy sao xẹt trên bầu trời vũ trụ, mà người xưa lầm tưởng sao bắn mạng chết là con người chết, nhưng có ai biết sao nào bắn mạng của ai, thật là không tưởng!

Thông thường chúng ta chú tâm nhiều về sinh vật thể: Thực vật, động vật và nhơn sinh, nên chỉ nghiên ngẫm về thành trụ hoại không của sinh vật thể. Chúng ta chỉ truy cập thành trụ hoại không có phần chính xác như:

a.- Thực vật từ hạt bào tử nảy mầm trong giai đoạn "Thành" lên cây con tăng trưởng lên thân, cành lá xum xuê, đơm bông kết nụ cho ra quả với hạt bào tử để duy trì nòi giống, Đây là giai đoạn "Trụ". Cây lớn lên tàn tạ chết đi trong giai đoạn "Hoại". Thân xác lại mục đi tan rã ra trở thành đất bụi mất tiêu hình hài trở về giai đoạn "Không" Tức là thân tử đại trả về cho tứ đại. Dẫu cho có nhiều cây đại thọ sống tới 4.000 tuổi cũng chết.

b.- Động vật từ phối hợp tinh trùng và noãn sào của Đực Cái tạo ra phôi thai và thành bào thai sanh ra con vật con lớn dần lên (Giai đoạn Thành), giao hợp nhau giữa Đực Cái tạo phôi thai (Giai đoạn Trụ) tăng trưởng già chết (Giai đoạn Hoại), thân xác tan rã phân hoá ra hết (Giai đoạn Không). Dẫu cho có nhiều con vật sống trường thọ (Điều ngư xà tượng) hay "Long lân quy phụng" cũng đành chịu chung số phận "Thân cát bụi tra về cho cát bụi".

c.- Nhơn sinh được chh mẹ tạo phôi thai đến bào thai, sanh đẻ ra hài nhi, tam niên nhũ bộ lớn dần (Thánh hình) từ 15 tuổi trở lên cơ thể hoàn chỉnh và tăng trưởng lên việc tạo thế hệ roi truyền (Trụ bộ) đến tuổi già bệnh hoạn chết đi (Hoại thể) và thân xác chôn vùi dưới 3 tấc đất lần hồi phân hoá ra (Không). Chỉ có cao tăng đắc đạo quả, hấp thụ tiên thiên khí sống mấy ngàn tuổi rồi cũng chịu chung định mệnh. Độc đáo quý vị chân tu, chánh đẳng chánh giác, thăng hoa về Thượng giới, thoát vòng tục lụy, an nhiên tự tại miên viễn, nhưng rất cuộc tới giai đoạn Hoại Không của Vũ trụ. Quý ngài chỉ là nguyên tử (Phật, Bồ tát, A la hán) cũng đành chịu chung số phận với vũ trụ, đơn vị lớn của thiên nhiên khi Hoại Diệt, chuyển sang giai đoạn Không trả về Hỗn nguơn khởi trong thiên nhiên.

Tới những tử vật thể, tuy không sinh động như sinh vật, nhưng cũng trải qua định luật "Thành Trụ Hoại Không" nhưng với thời gian tính lâu hơn, tuy trường hợp: Chết yếu, Trường thọ. Tử vật thể thông thường là tất cả định tinh và hành tinh, hộ tinh và tuế tinh, vẩn thạch, vẩn sa thạch và không trần. Ngoài ra còn những tử vật thể phụ thuộc ngũ năng, ngũ hành, âm dương nhị nguyên. Thái dương hệ bao gồm tất cả tử vật thể, khi nó chết kéo theo hết cả bè hết sức kinh khủng, lại còn lồi theo tất cả sinh vật thể của nó nữa. Vấn đề chết yếu của từng thành phần trong Thái dương hệ là do chúng va chạm vào nhau bề nát ra, tạo thành tuế tinh, vẩn thạch, vẩn sa thạch và không trần. Cho nên khi chúng ta thấy sao xẹt trên bầu trời về đêm là cả một thái dương hệ chết yếu, chứ không riêng về định tinh. Định tinh hay Thái dương hệ là những thành phần của vũ trụ, là những đơn vị nòng cốt của vũ trụ. Cho nên khi nói đến sanh biến của vũ trụ, tức là tổng thể các thái dương hệ đồng chung số phận, tức là vũ trụ khi mất hết thái dương hệ là chính vũ trụ hoại không rồi, vì hạ giới tan biến trước tới thượng giới sau đều mất hết. Chính vì vậy mà định luật "THÀNH TRỤ HOẠI KHÔNG" chuẩn đích của tử vật thể.

II.- ĐỊNH LUẬT THÀNH TRỤ HOẠI KHÔNG

Vũ trụ là đơn vị chánh yếu của thiên nhiên sinh động, hiện nay chúng ta mới biết được có 7 vũ trụ đang luân chuyển theo định luật này, có vũ trụ dương tạo thành, có vũ trụ đang trụ hình, có vũ trụ đang hoại diệt và vũ trụ đang mất dạng trả về nguyên tử tụ hội thành hỗn nguyên khối.

a.- VŨ TRỤ THÀNH HÌNH

Các nguyên tử trong hỗn nguyên khối phải tồn thời gian dài hàng ngàn tỷ năm, không nằm yên được do âm tử bao quanh sinh động, thường gây phiền toái dương tử, khiến trung hoà tử phải giăng hoà cho êm thắm, còn ngũ năng và vi tử gốc không đá động gì cả, vì chúng thụ động và là cái nhân của nguyên tử điều động bởi dương tử. Âm tử sinh động mãi không ngừng va chạm dương tử khuấy động quang năng tạo ra ánh lửa tí teo, nhưng với số nguyên tử khổng lồ trong hỗn nguyên khối, các ánh lửa tập hợp lại tạo dần ra ánh lửa to hơn, lõi thêm nhiệt năng ra nữa, cứ thế tăng lên đến toàn thể khối hỗn nguyên riêng biệt tạo ra khối lửa vĩ đại phát ra tiếng nổ dữ dội tạo thành năng lực xoay tròn một khối lửa to tát, có đường kính 18 tỷ quang niên (Đây là vũ trụ Ta Bà với danh xưng Hư vô giới) hàng mấy chục tỷ năm nữa nguội dần bên ngoài do tác động của hỗn nguyên khối bên ngoài tạo vòng đai thứ nhất dày 1 tỷ quang niên, tạm danh xưng Phi vô tướng giới, sau đấy hàng chục tỷ năm mới tạo vòng đai thứ nhì dày 2 tỷ quang niên chia ra làm 2 cung Đạo Lợi và Đâu Suất tạm danh xưng Vô tướng giới, kế tiếp hàng chục tỷ năm tạo ra vòng đai thứ ba với 9 cung, có hình thức giống như 9 cánh hoa sen ốp vào nhau, dày 3 tỷ quang niên, tạm danh xưng Hữu tướng giới. Toàn bộ tập trung thành Thượng giới dưới năng lực điều hành do ngũ năng của Hư vô giới, bên ngoài vẫn còn hỗn nguyên đen tối.

b.- VŨ TRỤ TRỤ HÌNH

Bắt đầu Hư vô giới tung ra 4 đợt vi linh tử, tức là 4 loại nguyên tử tạo tác: Khoáng vật vi linh tử, Thực vật vi linh tử, Động vật vi linh tử và Nhơn sinh vi linh tử ra bên ngoài tạo thành các thái dương hệ với tất cả thiết bị về từ vật thể và sinh vật thể, tạo ra vùng Hạ giới, hay Vô sắc giới hoặc cung trời Phạm thiên bao quanh thượng giới tạo ra vũ trụ Ta Bà hiện nay tới 40 ngàn tỷ quang niên đường kính, phân ra làm 9 quốc độ, mỗi quốc độ gồm hàng ngàn ngân hà hay thiên hà, mỗi ngân hà có hàng ngàn thái dương hệ. Vũ trụ Ta Bà trụ hình hiện nay đã được 140 tỷ năm, nó còn đang tuổi xuân thời thêm 2 giai đoạn nữa mới già và chết tới 280 tỷ tuổi. Vũ trụ trụ hình đã có nhiều bài phản ảnh nên không lập lại nữa.

c.- VŨ TRỤ HOẠI DIỆT

Khi tuổi đời đã được 260 tỷ, vũ trụ Ta Bà mới bắt đầu suy nhược, do đã không còn năng lực điều hành cả một khu vực rộng lớn 40 ngàn tỷ quang niên, nhất là các thái dương hệ to lớn với định tinh hao mòn nhiệt lực, không còn năng lực cung ứng cho hệ thống, khiến có nhiều lộn xộn, nhất là nó nổi xung thiên lên nuốt trứng hành tinh và hệ tinh nghịch chướng, tạo ra hung tinh, bị các hành tinh khác phản đối, tức nhiên nó lại nuốt thêm nữa, lần hồi nuốt ráo trời các hành tinh, hệ tinh, tuế tinh, vãn thạch, vân sa thạch và không trần phình bụng ra tạo ra một lỗ trống vĩ đại đen ngòm với đại khẩu và hậu môn, và tăng cường nội lực do thân xác vật thể tan biến vào cơ thể của nó với thân hình một khối ống vĩ đại bầu dục, miệng rộng đít teo. Cứ thế nó lần dò tới các thái dương hệ bên cạnh gây hấn và nuốt lần hết thái dương hệ. Lúc bấy giờ nó trở thành Hung tinh to xác có thân hình to lớn từ 20 tỷ quang niên đường kính, càng ngày nó càng tiến hành kiếm thực phẩm, tăng cường nội lực. Trong lúc đó những hung tinh khác cũng đang xúc tiến bành trướng, chúng chạm trán nhau phát ra một trận chiến long trời lở đất, quần thảo nhau náo động cả một vùng rộng lớn, làm nhiều thái dương hệ bị vạ lây, tanh bành té bẹ. Một thời gian sau lữ ỡng hổ tranh hùng phải một chết một sống, hung tinh thua bị hung tinh thắng nuốt trứng tăng cường nội lực và phình to lớn thêm ra tới 100 tỷ quang niên. Nó hung hăng tiến hành tới đâu nuốt trứng các thái dương hệ không thương hại từ ngân hà này đến ngân hà kia. Càng ngày càng tiến tới quốc độ khác, các hung tinh xáp chiến loại dần cho đến cuối cùng còn lại 2 hung tinh hùng dũng nhất sau thời gian chiến đấu và tăng cường nội lực. Chúng ta nên nhớ không gian có ánh sáng nhờ ngũ năng của Định tinh (Tinh tú) chiếu rọi trong hệ thống thái dương hệ, khi thái dương hệ bị mất đi, không gian trở nên đen tối như thuở trước. Cho nên khi chỉ còn 2 hung tinh hùng dũng nhất, kỳ phùng địch thủ, thời cả vũ trụ chỉ còn chút ít ánh sáng từ 2 hung tinh đối thủ từ chiến với nhau quyết liệt và kết quả hung tinh bại trận trở thành thực phẩm cho hung tinh chiến thắng. Nó trở thành hung tinh vô địch với thân xác đồ sộ hàng chục ngàn tỷ quang niên, tung hoành một cõi trong đen tối mịt mù, chỉ còn chút ánh sáng từ thân xác của nó thôi. Cả tỷ năm vô địch nhưng không có thực phẩm nuốt trứng nữa, nó trở nên yếu đuối dần và cuối cùng chịu chết tức là hoại diệt. Nó hoại diệt, tức nhiên chính nó đã huỷ diệt vũ trụ rồi. Tuần tự thân xác vĩ đại của nó lần hồi tan rã từ từ.

d.- VŨ TRỤ KHÔNG CÒN THÂN XÁC NỮA

Thân xác của hung tinh vô địch đã thâu gồm tất cả thân xác thái dương hệ trong vũ trụ, tan rã hàng chục tỷ năm mới hết. Những lớp vỏ bên ngoài tan rã trước, kế tiếp những lớp vỏ bên trong cũng tan rã theo do không còn ngũ năng, cứ thế mà trải dài hàng chục tỷ năm mới chấm dứt, hoàn toàn trở về

nguyên tử trong hỗn ngưng mà ngày xưa từ đó xuất phát ra vũ trụ. Khi đứt giai đoạn "KHÔNG" vũ trụ Ta bà không còn trong thiên nhiên. Tức là khoản thời gian 280 tỷ năm dài đằng đằng, trong đó có chúng ta chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đứng trước máy huyền vi của thiên nhiên, chúng ta ngạc nhiên không thấy ai điều khiển mà tuần tự nhi tiền. Như vậy cả vũ trụ "Thành trụ hoại Không" kéo theo tất cả từ vật thể và sinh vật thể đồng chung số phận sanh biến của định luật.

III.- HỆ LUẬN THÀNH TRỤ HOẠI KHÔNG .

"Đại Nam Đạo trị huy hoàng,

"Một ngàn năm lễ đài hoàng hơn xưa"

Chúng tôi đời sống của địa cầu sẽ không còn bao lâu, nó bị chết yểu do thiên tai đánh chịu, do vào thế kỷ 32 đến 33 tuệ tinh va chạm Mặt Trăng bể nát ra, tất cả đất đá cát bụi đều tuôn xuống địa cầu chôn lấp tất cả từ vật thể và sinh vật thể và trở nên tận thế thứ thiệt. Tới lúc đó người địa cầu tung bay đi đâu đi tìm tìm lẽ sống? Đây là cuộc di tản khổng lồ 600 triệu do đức Long Hoa Giáo chủ đã thấu triệt nên vào thế kỷ 22 trogn chiến trận hành tinh toàn thắng, ngày ưu đãi tù binh và còn cho đi tham quan đời sống dân địa cầu, trong lúc chờ thương binh lành mạnh, thiết đại yến tiễn đưa và trao trả lại đầy đủ chiến cụ cho họ về cố hương. Nhờ đó mà hiệp thương trau dồi văn hoá học thuật và khoa học, cùng kết tinh giao hảo liên hệ chắc chắn. Nhờ đó mà khi làm nạn, người địa cầu cỡi phi thuyền khổng lồ lên tị nạn được họ tiếp đón niềm nở cùng chung nhau sống. Quý vị ở Thượng giới còn được sống không khi Vũ trụ Ta Bà Hoại Không? Xin thưa quý Ngài cũng đồng chung số phận với vũ trụ Ta Bà với tuổi thọ hàng triệu tỷ. Như vậy quyền lực quý Ngài không giúp quý Ngài vượt thoát qua các Vũ trụ khác trong thiên nhiên sao? Xin thưa Quý Ngài biết trước hơn chúng ta nhiều, nhưng quý Ngài hiểu rõ máy huyền vi của Thiên nhiên tuy thưa mà chẳng lọt, không thể bôn đào đâu hết. Hơn nữa giới hạn mỗi vũ trụ trong thiên nhiên định rõ "Đèn nhà ai nấy sáng". Ở đâu huờn đó không có lộn xộn, xảo trá như con người tí teo nhiều mảnh khoé gian lận, nên gây nhiều tội lỗi, cần hành phạt. Chớ lười trời lồng lộng tuy thưa chẳng lọt, không thể lấy vải thưa mà che mắt Thánh. Vì lẽ đó mà quý Ngài cứ theo đúng định luật thi hành.

Từ định luật "Thành trụ hoại không" có rất nhiều định luật phát sanh ra, mà con người chưa thấu đạt đó thôi, tức là càng học càng thấy thấy mình chưa thấu đạt hết bí ẩn của thiên nhiên. Tiếp theo định luật Vi linh tử, Tử vật thể, Sinh vật thể và cuối cùng định luật Tận thế.

Tuy nhiên, biết tới đâu hay tới đó, thiên vạn định luật của thiên nhiên đã phổ quát từ hàng triệu ngàn tỷ năm, nhưng rất tiếc khối óc con người có giới hạn 24 sóng, bác học, tướng lãnh kiệt kiệt, thánh trí được 25 hay tối đa 26, trong lúc người đũa bay có tới 32 sóng, nên họ cao diệu hơn địa cầu, do họ thấu đạt nhiều định luật thiên nhiên và áp dụng thành công mỹ mãn. Cho nên "Bất giáo nhi thiện phi thánh nhi hà" chỉ tỏ những bậc cao minh thấu triệt được nhiều định luật thiên nhiên mà thế gian chưa ai biết.

Ngoài ra hơn tài cũng là những bậc uyên thâm định luật thiên nhiên, thi triển những công việc chưa ai biết, hay những việc không ai giải quyết được mà họ giải quyết dễ dàng, như Albert Einstein hơn tài thấu đáo định luật thiên nhiên đặc chế bom nguyên tử đầu tiên và Thuyết tương đối, tìm được công thức Năng lực = m X c².

Vậy Định luật thành trụ hoại không đầu tiên áp dụng cho toàn thể Vũ trụ Ta bà, còn mở rộng ra tới hiện hữu vạn vật, sinh động của từ vật thể và sinh vật thể, mà trong đó có con người nồng cốt.

Sacramento ngày 20 tháng 1 năm 2014

SAGIANG